

รายการ : หนึ่งสัปดาห์กับ สนช.

ตอน : ความเป็นมาและสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติพระบรมราชชนก พ.ศ. ....

โดย : นางสาวน้ำฝน ราชสมบัติ นิติกรชำนาญการ

กลุ่มงานกฎหมาย ๒ สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ร่างพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. .... เสนอโดย คณะรัฐมนตรี ชุดที่มี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี เพื่อให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาตามบทบัญญัติ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้

#### หลักการ

ให้มีกฎหมายว่าด้วยสถาบันพระบรมราชชนก

#### เหตุผล

โดยที่กระทรวงสาธารณสุขได้จัดตั้งสถาบันพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุขขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ให้มีหน้าที่หลักด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข ประกอบด้วย วิทยาลัยการสาธารณสุข วิทยาลัยพยาบาล และโรงเรียนต่าง ๆ ในกระทรวงสาธารณสุข ต่อมาวิทยาลัยการสาธารณสุขได้รับพระราชทานพระราชนุญาตให้อัญเชิญพระนามาภิไธยมาเป็นชื่อของวิทยาลัยว่า “วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร” และวิทยาลัยพยาบาลได้รับพระราชทานชื่อว่า “วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี” ส่วนวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขได้รับพระราชทานชื่อว่า “วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก” และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เปลี่ยนชื่อ สถาบันพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุขเป็น “สถาบันพระบรมราชชนก” ตามหนังสือสำนัก ราชเลขาธิการ ที่ รล ๐๐๐๓/๑๒๘๑๙ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๓๗ โดยมีฐานะเป็นส่วนราชการ ของสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข แต่เนื่องจากสถาบันพระบรมราชชนกประสงค์ จะมีความเป็นอิสระในการจัดการศึกษาและการบริหารกิจการด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนั้น เพื่อให้สถาบันพระบรมราชชนกสามารถพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษาเฉพาะทางที่มีความคล่องตัว มีเสรีภาพทางวิชาการ และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสภาสถาบันพระบรมราชชนก ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ สมควรกำหนด สถานภาพของสถาบันพระบรมราชชนกให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่จัดการศึกษาระดับปริญญา มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรตามความต้องการ ของกระทรวงสาธารณสุข ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพ ทำการสอน ทำการวิจัย ให้บริการ ทางวิชาการแก่สังคม และทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

ร่างพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. .... มีเนื้อหารวม ๗๐ มาตรา  
สรุปสาระสำคัญดังนี้

๑. กำหนดบทนิยามศัพท์คำว่า “สถาบัน” หมายความว่า สถาบันพระบรมราชชนก “สภาสถาบัน” หมายความว่า สภาสถาบันพระบรมราชชนก “สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการสถาบันพระบรมราชชนก “คณะ” หมายความว่า ส่วนราชการที่มีหน้าที่หลักในการผลิต บัณฑิต การจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการให้บริการทางวิชาการ “สำนัก” หมายความว่า

ส่วนราชการที่มีหน้าที่หลักในการสนับสนุนวิชาการของหน่วยงานในสถาบัน การบริหารจัดการ และการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่หน่วยงานภายในสถาบัน หน่วยงานภายนอก และร่วมมือกับหน่วยงานอื่น “วิทยาลัย” หมายความว่า ส่วนราชการในสังกัดคณะ มีหน้าที่จัดการเรียนการสอน การวิจัย และการให้บริการทางวิชาการ “ผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานสถาบัน และลูกจ้างของสถาบัน “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการ ตามพระราชบัญญัตินี้

๒. กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และมีอำนาจออกกฎกระทรวงและประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งกฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

### ๓. เนื้อหาของพระราชบัญญัติ

๓.๑ กำหนดให้สถาบันพระบรมราชชนกเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพที่จัดการศึกษาระดับปริญญาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ อยู่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

๓.๒ กำหนดให้ให้สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุขตามกฎหมายกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นสถาบันพระบรมราชชนกตามพระราชบัญญัตินี้ และให้วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามบัญชีรายชื่อวิทยาลัยท้ายพระราชบัญญัติ มีฐานะเป็นวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้

### ๓.๓ หมวด ๑ บททั่วไป

๓.๓.๑ กำหนดให้สถาบันพระบรมราชชนกมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิต และพัฒนาบุคลากรตามความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการ และวิชาชีพ ทำการสอน ทำการวิจัยให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และทะนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม

๓.๓.๒ กำหนดให้สถาบันพระบรมราชชนกมีหน้าที่ในการผลิตบัณฑิต และพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐ จัดการศึกษา วิจัย ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพให้มีมาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการ ส่งเสริมให้เกิดโอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษา ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและให้บริการด้านการแพทย์ และการสาธารณสุข

๓.๓.๓ กำหนดให้สถาบันพระบรมราชชนกจะส่งยุติหรือชะลอ การศึกษาของนักศึกษาผู้ใดในระดับต่ำกว่าปริญญาตรีเพราะเหตุขาดแคลนทุนทรัพย์ไม่ได้ และกำหนดให้มีการส่งเสริมให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ หลักเกณฑ์การพิจารณา ว่านักศึกษาผู้ใดขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ให้เป็นไปตามระเบียบที่สภาสถาบันกำหนด

๓.๓.๔ กำหนดให้มีการแบ่งส่วนราชการในสถาบันออกเป็นสำนักงาน อธิการบดี คณะ และสำนัก รวมทั้งอาจให้มีส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ โดยมีวิทยาลัยเป็นส่วนราชการในสังกัดคณะ มีหน้าที่จัดการเรียนการสอน การวิจัย และการให้บริการ ทางวิชาการ

๓.๓.๕ กำหนดให้การจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกส่วนราชการ ตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ทำเป็นกฎกระทรวง และกำหนดให้การแบ่งส่วนราชการเป็น สำนักงานคณะบดี สำนักงานผู้อำนวยการ วิทยาลัย ภาควิชา กอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น ที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชาหรือกอง ให้ทำเป็นประกาศกระทรวงสาธารณสุขและประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาและกำหนดให้การแบ่งส่วนราชการเป็นงานหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น ที่มีฐานะเทียบเท่างาน ให้ทำเป็นประกาศของสถาบัน

๓.๓.๖ กำหนดให้สถาบันสามารถรับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่น เข้าสมทบในสถาบันได้โดยให้ทำเป็นประกาศของสถาบันและให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา รวมทั้งมีอำนาจให้ปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใดแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก สถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันที่สมทบได้ การควบคุมสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นที่เข้าสมทบ ในสถาบัน ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน

๓.๓.๗ กำหนดให้สถาบันสามารถจัดการศึกษาหรือดำเนินการวิจัย ร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นในประเทศหรือต่างประเทศหรือขององค์การระหว่างประเทศได้ โดยให้ทำเป็นประกาศของสถาบันและประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในการจัดการศึกษาสถาบัน มีอำนาจให้ปริญญา อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใดร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบัน อื่นแก่ผู้สำเร็จการศึกษาได้ ทั้งนี้ การควบคุมการจัดการศึกษาหรือการดำเนินการวิจัยร่วมกับสถานศึกษา ชั้นสูงหรือสถาบันอื่น ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน

๓.๓.๘ กำหนดให้รายได้ของสถาบันนอกจากเงินที่กำหนดไว้ในงบประมาณแผ่นดินแล้ว สถาบันอาจมีรายได้จากเงินผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียม ค่าบำรุง ค่าตอบแทน เบี้ยปรับ ค่าปรับ และค่าบริการต่าง ๆ เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้ รายได้หรือ ผลประโยชน์ที่ได้มาจากการลงทุนและจากทรัพย์สินของสถาบัน เงินอุดหนุนจากองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นหรือเงินอุดหนุนอื่นที่สถาบันได้รับเพื่อใช้ในการดำเนินกิจการของสถาบัน และรายได้หรือ ผลประโยชน์อย่างอื่น บรรดารายได้และผลประโยชน์ของสถาบัน รวมทั้งผลประโยชน์ที่เกิดจาก ที่ราชพัสดุ เบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาการศึกษา และเบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาการซื้อ ทรัพย์สินหรือสัญญาจ้างทำของ ไม่เป็นรายได้ที่ต้องนำส่งคลังเพื่อเป็นรายได้แผ่นดิน

๓.๓.๙ กำหนดให้บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่สถาบันได้มาจากการให้ หรือซื้อด้วยเงินรายได้ของสถาบัน หรือแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สินของสถาบัน ไม่ถือเป็นที่ราชพัสดุ และให้เป็นกรรมสิทธิ์ของสถาบัน

๓.๓.๑๐ กำหนดให้รายได้และทรัพย์สินของสถาบันต้องจัดการเพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบัน เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่สถาบันต้องจัดการตามเงื่อนไขที่ผู้อุทิศ กำหนดไว้และต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน แต่ถ้ามีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ดังกล่าวสถาบันต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้อุทิศหรือทายาท หากไม่มีทายาทหรือทายาท ไม่ปรากฏ จะต้องได้รับอนุมัติจากสภาสถาบัน

#### ๓.๔ หมวด ๒ การดำเนินการ

๓.๔.๑ กำหนดให้มีสภาสถาบัน ประกอบด้วยนายกสภาสถาบัน ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นอุปนายกสภา

สถาบัน เลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา อธิการบดีและประธานสภาคณาจารย์และผู้บริหารปฏิบัติงาน ในสถาบันเป็นกรรมการสภาสถาบันโดยตำแหน่ง กรรมการสภาสถาบันจำนวนสามคน ซึ่งเลือกจาก ผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีจำนวนหนึ่งคน จากผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีจำนวนหนึ่ง และจากผู้ดำรง ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักหรือผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า คณะจำนวนหนึ่งคน กรรมการสภาสถาบันจำนวนห้าคน ซึ่งเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ วิทยาลัย กรรมการสภาสถาบันจำนวนหนึ่งคน ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำของสถาบันซึ่งมิใช่ผู้ดำรง ตำแหน่งบริหารหรือผู้อำนวยการวิทยาลัย กรรมการสภาสถาบันจำนวนหนึ่งคนซึ่งเลือกจากผู้ปฏิบัติงาน ในสถาบันซึ่งมิใช่ผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ผู้อำนวยการวิทยาลัย หรือคณาจารย์ประจำ และกรรมการ สภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนสิบสี่คน ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจากบุคคลภายนอก สถาบัน

๓.๔.๒ กำหนดให้นายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันมาตรา ๑๗ เฉพาะ (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับพระกรุณา โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งหรืออาจได้รับเลือกใหม่อีกได้ แต่จะดำรงตำแหน่งในประเภทเดียวกันเกินสองวาระ ติดต่อกันมิได้ ซึ่งนอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้วนายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบัน อาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ ตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม ถูกจำคุกโดยคำพิพากษา ถึงที่สุดให้จำคุก เป็นบุคคลล้มละลาย เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือสภา สถาบันมีมติให้ถอดถอน กรณีที่ตำแหน่งนายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันว่างลง ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ให้สภาสถาบันประกอบด้วยกรรมการสภาสถาบันเท่าที่มีอยู่และกรณีมีการแต่งตั้ง ให้ผู้ใดดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันแทนตำแหน่งที่ว่างลง ให้ผู้นั้นอยู่ในตำแหน่ง เพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน แต่ถ้าวาระการดำรงตำแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวัน จะไม่ดำเนินการให้มีผู้ดำรงตำแหน่งแทนก็ได้ ในกรณีที่นายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบัน พ้นจากตำแหน่งตามวาระแต่ยังมีได้ดำเนินการให้มีนายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันขึ้นใหม่ ให้นายกสภาสถาบัน กรรมการสภาสถาบันพ้นจากตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปพลางก่อนจนกว่าจะได้มี การดำเนินการให้มีนายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันขึ้นใหม่แล้ว

๓.๔.๓ กำหนดให้สภาสถาบันมีหน้าที่และอำนาจควบคุมดูแลกิจการ ทั่วไปของสถาบัน

๓.๔.๔ กำหนดให้การประชุมสภาสถาบันให้เป็นไปตามข้อบังคับ ของสถาบัน

๓.๔.๕ กำหนดให้สภาวิชาการ ประกอบด้วย อธิการบดี เป็นประธานสภาวิชาการรองอธิการบดีซึ่งรับผิดชอบงานด้านวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายใน และภายนอกสถาบันซึ่งสภาสถาบันแต่งตั้งเป็นกรรมการสภาวิชาการ จำนวน คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของ กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนการประชุมสภาวิชาการ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน

๓.๔.๖ กำหนดให้สภาวิชาการมีหน้าที่เกี่ยวกับการเสนอแนะ เรื่องต่าง ๆ ต่อสภาสถาบันเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและแผนพัฒนาทางวิชาการของสถาบัน การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการและพิจารณาให้ความเห็นในเรื่องต่าง ๆ ต่อสภาสถาบัน

เกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษา การเปิดสอน การปรับปรุง การยุบรวมและการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา ในระดับอุดมศึกษา การรับเข้าสมทบหรือยกเลิกการสมทบของสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่น การจัดตั้ง การรวมและการยุบเลิกส่วนราชการ และกำหนดให้สภาวิชาการมีอำนาจในการแต่งตั้ง คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระทำการใด ๆ อันอยู่ในหน้าที่ และอำนาจของสภาวิชาการรวมถึงปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภาสถาบันมอบหมาย

๓.๔.๗ กำหนดให้สภาคณาจารย์และผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน ประกอบด้วย ประธานสภาคณาจารย์และผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน ซึ่งเป็นคณาจารย์ประจำของสภา สถาบันและต้องไม่เป็นผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้บริหารในสถาบัน รองประธานสภาคณาจารย์และผู้ปฏิบัติงาน ในสถาบันคนที่หนึ่ง ซึ่งเป็นคณาจารย์ประจำของสถาบันและต้องไม่เป็นผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ในสถาบัน รองประธานสภาคณาจารย์และผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน คนที่สอง ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงาน ในสถาบันและต้องไม่เป็นผู้เป็นคณาจารย์ประจำของสถาบัน และกรรมการสภาคณาจารย์ และผู้ปฏิบัติงานในสถาบันซึ่งเลือกจากผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน ซึ่งจำนวน คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งตลอดจนการประชุม ของสภาคณาจารย์และผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน

๓.๔.๘ กำหนดให้สภาคณาจารย์และผู้ปฏิบัติงานในสถาบันมีหน้าที่ และอำนาจให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในกิจการของสถาบันและการพัฒนาสถาบันต่อสภาสถาบัน หรืออธิการบดี จัดทำจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานในสถาบันเพื่อเสนอสภาสถาบันและดูแลให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานในสถาบันและปฏิบัติหน้าที่ อื่นตามที่สภาสถาบันหรืออธิการบดีมอบหมาย

๓.๔.๙ กำหนดให้อธิการบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดรับผิดชอบ การบริหารงานของสถาบัน โดยมีรองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีหรือจะมีทั้งรองอธิการบดีและผู้ช่วย อธิการบดีตามจำนวนที่สภาสถาบันกำหนด เพื่อทำหน้าที่และรับผิดชอบตามที่อธิการบดีมอบหมาย

๓.๔.๑๐ กำหนดให้การได้มาซึ่งตำแหน่งอธิการบดีนั้น มีหลักเกณฑ์ และวิธีการตามข้อบังคับของสถาบัน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับพระกรุณา โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะดำรงตำแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้ และนอกจากการพ้น จากตำแหน่งตามวาระแล้ว อธิการบดีอาจพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุ ตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้าม สภาสถาบันมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติ หน้าที่ สภาสถาบันมีมติให้ถอดถอน ถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง ถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุก เป็นบุคคลล้มละลาย เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ กำหนดให้ ตำแหน่งรองอธิการบดี สภาสถาบันแต่งตั้งบุคคลโดยคำแนะนำของอธิการบดีจากผู้ที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๗ กำหนดให้ตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี อธิการบดีแต่งตั้งจาก ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๘ ในกรณีอธิการบดี พ้นจากตำแหน่งให้รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีพ้นจากตำแหน่งด้วย

๓.๔.๑๑ กำหนดให้อธิการบดีและรองอธิการบดีนอกจากต้องมี คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของสถาบันแล้ว ต้องมีคุณสมบัติ อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ด้วย คือ (๑) สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นปริญญาเอกหรือเทียบเท่า

จากสถาบันหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภาสถาบันรับรอง และได้ทำการสอนในสถาบันหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภาสถาบันรับรองมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่ปี หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารในสถาบันหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภาสถาบันรับรองมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่ปี หรือเคยดำรงตำแหน่งกรรมการสภาสถาบันไม่น้อยกว่าสามปี หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารอื่นตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่กำหนดในข้อบังคับของสถาบัน หรือ (๒) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาชั้นหนึ่งชั้นใดหรือเทียบเท่าจากสถาบันหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภาสถาบันรับรอง และได้ทำการสอนในสถาบันหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภาสถาบันรับรองมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารในสถาบันหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภาสถาบันรับรองมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี หรือเคยดำรงตำแหน่งกรรมการสภาสถาบันไม่น้อยกว่าสี่ปี หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารอื่นตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่กำหนดในข้อบังคับของสถาบัน

๓.๔.๑๒ กำหนดให้ผู้ช่วยอธิการบดีนอกจากจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในข้อบังคับของสถาบันแล้ว จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาชั้นหนึ่งชั้นใดหรือเทียบเท่าจากสถาบันหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภาสถาบันรับรอง และได้ทำการสอนในสถาบันหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภาสถาบันรับรองมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารในสถาบันหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภาสถาบันรับรองมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารอื่นตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่กำหนดในข้อบังคับของสถาบัน

๓.๔.๑๓ กำหนดให้อธิการบดีเป็นผู้แทนของสถาบันในกิจการทั้งปวง มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับบริหารกิจการของสถาบัน บริหารงานบุคคล การเงิน การพัสดุ สถานที่ และทรัพย์สินอื่นของสถาบัน จัดทำแผนพัฒนาสถาบัน ดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน ติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของสถาบัน มีอำนาจในการแต่งตั้งและถอดถอนบุคคลในตำแหน่งต่าง ๆ ได้แก่ ผู้ช่วยอธิการบดี รองคณบดี รองหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ผู้อำนวยการวิทยาลัย หัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา และอาจารย์พิเศษ นอกจากนี้ยังต้องจัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับการดำเนินการและกิจการของสถาบัน รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นตามระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของสถาบัน และตามที่สภาสถาบันมอบหมาย

๓.๔.๑๔ กำหนดให้กรณีให้อธิการบดีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รองอธิการบดีซึ่งอธิการบดีมอบหมายเป็นผู้รักษาราชการแทน กรณีมิได้มีการมอบหมายไว้ ให้รองอธิการบดีซึ่งมีอาวุโสสูงสุดรักษาราชการแทน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่สภาสถาบันกำหนด กรณีไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีหรือไม่มีผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้สภาสถาบันแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๗ เป็นผู้รักษาราชการแทน แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน

๓.๔.๑๕ กำหนดให้คณบดีเป็นผู้บังคับบัญชาและเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารงานของคณะ และจะกำหนดให้มีรองคณบดีตามจำนวนที่สภาสถาบันกำหนด เพื่อทำหน้าที่และรับผิดชอบตามที่คณบดีมอบหมายก็ได้ คณบดีและรองคณบดีที่ได้รับการแต่งตั้งจากสภาสถาบันหรือจากอธิการบดีโดยคำแนะนำของคณบดี แล้วแต่กรณีนั้น จะต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มี

ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่งและวรรคสาม และได้รับการสรรหาตามข้อบังคับของสถาบัน  
คณบดีมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้แต่จะดำรงตำแหน่ง  
เกินสองวาระติดต่อกันมิได้และเมื่อคณบดีพ้นจากตำแหน่ง ให้รองคณบดีพ้นจากตำแหน่งด้วย

๓.๔.๑๖ กำหนดให้ตำแหน่งคณบดีและตำแหน่งรองอธิการบดีนอกจาก  
จะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในข้อบังคับของสถาบันแล้ว จะต้องจะมี  
คุณสมบัติเกี่ยวกับตำแหน่งด้วย ดังนี้ ตำแหน่งคณบดีต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาชั้นหนึ่ง  
ชั้นใดหรือเทียบเท่าจากสถาบันหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภาสถาบันรับรองและได้ทำการสอน  
ในสถาบันหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภาสถาบันรับรองมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่ปี หรือมีประสบการณ์  
ด้านการบริหารในสถาบันหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภาสถาบันรับรองมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่ปีด้วย  
และตำแหน่งรองคณบดีจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาชั้นหนึ่งชั้นใดหรือเทียบเท่าจากสถาบัน  
หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภาสถาบันรับรอง และได้ทำการสอนในสถาบันหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น  
ที่สภาสถาบันรับรองมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารในสถาบันหรือ  
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภาสถาบันรับรองมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีด้วย

๓.๔.๑๗ กำหนดให้คณะกรรมการประจำคณะ ประกอบด้วย คณบดี  
เป็นประธานกรรมการและกรรมการอื่นอีกจำนวนหนึ่ง ทั้งนี้ จำนวน คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม  
หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง ตลอดจนการประชุม  
ของคณะกรรมการประจำคณะ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน

๓.๔.๑๘ กำหนดให้คณะกรรมการประจำคณะมีหน้าที่และอำนาจ  
ในการจัดทำแผนพัฒนาของคณะให้สอดคล้องกับนโยบายของสถาบัน ออกระเบียบและข้อบังคับ  
ของคณะเฉพาะในกิจการที่เกี่ยวข้องกับคณะ พิจารณากำหนดหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับ  
หลักสูตรสำหรับคณะเสนอต่อสภาวิชาการเพื่อเสนอสภาสถาบัน จัดการวัดผล ประเมินผลและควบคุม  
มาตรฐานการศึกษาของคณะ ส่งเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการแก่สังคมและงานทะนุบำรุงศิลปปะ  
และวัฒนธรรม ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินกิจการต่าง ๆ ของคณะ รวมทั้งปฏิบัติ  
หน้าที่อื่นตามที่สภาสถาบัน สภาวิชาการ หรืออธิการบดีมอบหมาย

๓.๔.๑๙ กำหนดให้กรณีมีการแบ่งเป็นวิทยาลัย ภาควิชา หรือ  
ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชาในคณะ ให้ผู้อำนวยการวิทยาลัย หัวหน้า  
ภาควิชา หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา แล้วแต่กรณี  
เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของวิทยาลัย ภาควิชา หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ  
เทียบเท่าภาควิชา โดยตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย หัวหน้าภาควิชา หรือหัวหน้าส่วนราชการ  
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา นั้น อธิการบดีแต่งตั้งจากคณาจารย์ประจำซึ่งได้รับ  
การสรรหาตามข้อบังคับของสถาบันและมีอำนาจถอดถอนได้โดยคำแนะนำของคณบดี ทั้งนี้ คุณสมบัติ  
ลักษณะต้องห้าม วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน

๓.๔.๒๐ กำหนดให้สำนักหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ  
เทียบเท่าคณะ มีผู้อำนวยการหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  
เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของส่วนราชการ โดยสภาสถาบันแต่งตั้งจากผู้ซึ่งได้รับการสรรหา  
ตามข้อบังคับของสถาบัน และจะกำหนดให้มีรองหัวหน้าส่วนราชการตามจำนวนที่สภาสถาบันกำหนดก็ได้

โดยคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน

๓.๔.๒๑ กำหนดให้สำนักหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ อาจมีคณะกรรมการประจำส่วนราชการได้ ทั้งนี้ องค์กรประกอบ จำนวน คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา หน้าที่และอำนาจ วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน

๓.๔.๒๒ กำหนดให้อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี หัวหน้าส่วนราชการและรองหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ จะดำรงตำแหน่งดังกล่าวเกินหนึ่งตำแหน่งในขณะเดียวกันมิได้ แต่สามารถจะรักษาราชการแทนตำแหน่งอื่นอีกหนึ่งตำแหน่งก็ได้ แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน

๓.๔.๒๓ กำหนดให้ผู้รักษาราชการแทนมีหน้าที่และอำนาจเช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน นอกจากที่บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ การรักษาราชการแทน การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน ตลอดจนการมอบอำนาจช่วงให้ปฏิบัติการแทนของผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ในสถาบัน ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน

### ๓.๕ หมวด ๓ การประกันคุณภาพและการประเมิน

๓.๕.๑ กำหนดให้สถาบันต้องจัดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบัน ทั้งนี้ ตามระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของสถาบัน

๓.๕.๒ กำหนดให้สถาบันจัดให้มีการประเมินส่วนราชการของสถาบัน ตามหลักเกณฑ์วิธีการ และระยะเวลาที่กำหนดในข้อบังคับของสถาบัน

๓.๕.๓ กำหนดให้สภาวิชาการต้องจัดให้มีการประเมินหลักสูตร การศึกษาการเรียนการสอน และการวัดผลตามหลักสูตร ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่สภาสถาบันกำหนดและให้รายงานสภาสถาบันเพื่อพิจารณา

๓.๕.๔ กำหนดให้สภาสถาบันต้องจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กำหนดในข้อบังคับของสถาบัน

๓.๕.๕ กำหนดให้อธิการบดีต้องจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการและผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กำหนดในข้อบังคับของสถาบัน

### ๓.๖ หมวด ๔ การบริหารงานบุคคลและตำแหน่งทางวิชาการ

๓.๖.๑ กำหนดให้หน้าที่และอำนาจในการบริหารงานบุคคลของสภาสถาบัน การบริหารงานบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงานในสถาบันซึ่งทำหน้าที่หลักทางด้านการสอน การวิจัย บริหารการศึกษา ให้บริการหรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการทำหน้าที่ดังกล่าว ให้สภาสถาบันมีหน้าที่และอำนาจในการบริหารงานบุคคลของสถาบันตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและให้มีหน้าที่และอำนาจเช่นเดียวกับคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เว้นแต่พระราชบัญญัตินี้จะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการ แต่งตั้งและถอดถอนผู้ปฏิบัติงานในสถาบันให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน



๓.๖.๒ กำหนดให้คณาจารย์ประจำของสถาบันมีตำแหน่งทางวิชาการเป็นศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์และอาจารย์ แล้วแต่กรณี โดยตำแหน่งศาสตราจารย์นั้น จะได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโดยคำแนะนำของสภาสถาบัน ทั้งนี้ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอน ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

๓.๖.๓ กำหนดให้ตำแหน่งศาสตราจารย์พิเศษนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโดยคำแนะนำของสภาสถาบันจากผู้ซึ่งมิได้เป็นผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน ทั้งนี้ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์พิเศษ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน

๓.๖.๔ กำหนดให้ศาสตราจารย์ซึ่งมีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ และพ้นจากตำแหน่งคณาจารย์ประจำไปโดยไม่มีความผิด สภาสถาบันอาจแต่งตั้งให้เป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณในสาขาที่ศาสตราจารย์ผู้นั้นมีความเชี่ยวชาญเพื่อเป็นเกียรติยศก็ได้ ทั้งนี้ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์เกียรติคุณให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน

๓.๖.๕ กำหนดให้สภาสถาบันอาจแต่งตั้งผู้ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและมีได้เป็นผู้ปฏิบัติงานในสถาบันเป็นรองศาสตราจารย์พิเศษและผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษได้ โดยคำแนะนำของอธิการบดีและกำหนดให้อธิการบดีอาจแต่งตั้งผู้ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและมีได้เป็นคณาจารย์ประจำของสถาบันเป็นอาจารย์พิเศษได้โดยคำแนะนำของคณบดี ทั้งนี้ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนตำแหน่งดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน

๓.๖.๖ กำหนดให้ให้ผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ มีสิทธิใช้ชื่อตำแหน่งต่าง ๆ ดังกล่าว เป็นนำหน้านามเพื่อแสดงวิทยฐานะได้ตลอดไป

### ๓.๗ หมวด ๕ ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ

๓.๗.๑ กำหนดให้มีปริญญาสามชั้น ได้แก่ ปริญญาเอก เรียกว่า ดุษฎีบัณฑิต ใช้อักษรย่อ ด. ปริญญาโท เรียกว่า มหาบัณฑิต ใช้อักษรย่อ ม. และปริญญาตรี เรียกว่า บัณฑิต ใช้อักษรย่อ บ.

๓.๗.๒ กำหนดให้สถาบันมีอำนาจให้ปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรในสาขาวิชาที่มีการสอนในสถาบัน สาขาวิชาที่มีการจัดการศึกษาร่วมหรือสมทบกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่น โดยการกำหนดให้สาขาวิชาใดมีปริญญาชั้นใดและจะใช้อักษรย่อสำหรับสาขาวิชานั้นอย่างไร ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

๓.๗.๓ กำหนดให้สภาสถาบันอาจออกข้อบังคับเกี่ยวกับการให้ปริญญา เกียรติคุณอันหนึ่งหรือปริญญาเกียรติคุณอันสองแก่ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีก็ได้

๓.๗.๔ กำหนดให้สภาสถาบันอาจออกข้อบังคับให้มีประกาศนียบัตรชั้นต่าง ๆ และอนุปริญญาได้

๓.๗.๕ กำหนดให้สถาบันมีอำนาจให้ปริญญาเกิตติมศักดิ์แก่บุคคลซึ่งสภาสถาบันเห็นว่าทรงคุณวุฒิสมควรแก่ปริญญานั้น ๆ แต่จะให้ปริญญาดังกล่าวแก่คณาจารย์ประจำ

ผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ในสถาบัน นายกสภาสถาบัน หรือกรรมการสภาสถาบัน ในขณะที่ดำรงตำแหน่ง นั้นมิได้ ซึ่งชั้น สาขาของปริญญา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญาเกิตติมศักดิ์ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ของสถาบัน

๓.๗.๖ กำหนดให้สถาบันมีอำนาจกำหนดให้มีครูวิทยฐานะหรือเข้ม วิทยฐานะและครูประจำตำแหน่งนายกสภาสถาบัน กรรมการสภาสถาบัน ผู้บริหารหรือคณาจารย์ ของสถาบัน โดยกำหนดลักษณะ ชนิด ประเภทและส่วนประกอบของครูวิทยฐานะ เข้มวิทยฐานะ และครูประจำตำแหน่ง ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาและจะใช้ในโอกาสใดโดยมีเงื่อนไขอย่างใดนั้น ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน

๓.๗.๗ กำหนดให้สถาบันอาจกำหนดให้มีตรา เครื่องหมาย หรือ สัญลักษณ์ของสถาบันหรือส่วนราชการของสถาบันได้โดยทำเป็นข้อบังคับของสถาบันและประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ การใช้ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์เพื่อการค้าหรือเพื่อการใด ๆ ที่มีใช้ เพื่อประโยชน์ของสถาบันหรือส่วนราชการของสถาบัน ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากสถาบัน

๓.๗.๘ กำหนดให้สถาบันมีอำนาจกำหนดเครื่องแบบ เครื่องหมาย หรือเครื่องแต่งกายของนักศึกษาได้ โดยทำเป็นข้อบังคับของสถาบันและประกาศในราชกิจจานุเบกษา

#### ๓.๘ หมวด ๖ บทกำหนดโทษ

๓.๘.๑ กำหนดโทษให้มีโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน ห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ สำหรับความผิดเกี่ยวกับการการใช้ครูวิทยฐานะ เข้มวิทยฐานะ หรือครูประจำตำแหน่ง หรือตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของสถาบันหรือส่วนราชการของสถาบัน หรือเครื่องแบบเครื่องหมายหรือเครื่องแต่งกายของนักศึกษาของสถาบัน หรือสิ่งใดที่เลียนแบบ สิ่งดังกล่าว โดยไม่มีสิทธิที่จะใช้ หรือแสดงด้วยประการใด ๆ ว่าตนมีปริญญา อนุปริญญา ประกาศนียบัตร หรือมีตำแหน่งใดในสถาบัน หรือเป็นนักศึกษาของสถาบันโดยที่ตนไม่มีสิทธิ ถ้าได้กระทำเพื่อให้เกิดบุคคล อื่นเชื่อว่าตนมีสิทธิที่จะใช้หรือมีวิทยฐานะหรือมีตำแหน่งเช่นนั้น หรือเป็นนักศึกษาของสถาบัน

๓.๘.๒ กำหนดให้มีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ สำหรับความผิดเกี่ยวกับการปลอม ลอกเลียนแบบ ทำเลียนแบบ หรือใช้ตรา เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ของสถาบันหรือส่วนราชการของสถาบันปลอม หรือซึ่งทำเลียนแบบ หรือใช้ หรือทำให้ปรากฏซึ่งตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของสถาบันหรือส่วนราชการของสถาบันที่วัตถุหรือ สิ้นค้าใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากสถาบัน

#### ๓.๙ บทเฉพาะกาล

๓.๙.๑ กำหนดให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน ข้าราชการพนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างของส่วนราชการ ลูกจ้าง อัตรากำลัง งบประมาณ และรายได้ในส่วนของสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตาม กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐ และวิทยาลัย ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามบัญชีรายชื่อวิทยาลัย ท้ายพระราชบัญญัติ มาเป็นของสถาบันพระบรมราชชนกตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ตามรายการ ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด โดยต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ

๓.๙.๒ กำหนดให้ข้าราชการที่โอนมาตามมาตรา ๖๑ ซึ่งดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยหรือดำรงตำแหน่งด้านการสอนในสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยในระยะเริ่มแรก ให้ข้าราชการดังกล่าวยังคงดำรงตำแหน่ง และรับเงินเดือน ตลอดจนได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดิมต่อไป จนกว่าจะได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

๓.๙.๓ กำหนดให้พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างที่โอนมาตามมาตรา ๖๑ ซึ่งดำรงตำแหน่งด้านการสอนในสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ยังคงดำรงตำแหน่งด้านการสอน และรับเงินเดือน ตลอดจนได้รับสิทธิ ประโยชน์เช่นเดิมต่อไป จนกว่าจะสิ้นสุดสัญญาจ้างหรือลาออก ให้นำระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการและระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข มาใช้บังคับโดยอนุโลม และหากไม่อาจดำเนินการตามระเบียบดังกล่าวได้ ให้ดำเนินการตามมติ ของสภาสถาบัน

๓.๙.๔ กำหนดให้ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวง สาธารณสุข ลูกจ้างของส่วนราชการ และลูกจ้าง ซึ่งโอนมาตามมาตรา ๖๑ แต่มิได้ดำรงตำแหน่ง ตามมาตรา ๖๒ ยังคงเป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างของ ส่วนราชการหรือลูกจ้าง ให้นำกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข หรือระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ มาใช้บังคับโดยอนุโลม และให้ บรรดาหน้าที่และอำนาจของ ก.พ. อ.ก.พ. กระทรวง หรือ อ.ก.พ. กรม เป็นหน้าที่และอำนาจของสภา สถาบัน และให้บรรดาหน้าที่และอำนาจของผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามกฎหมายและระเบียบ ดังกล่าว เป็นหน้าที่และอำนาจของอธิการบดี หากไม่สามารถดำเนินการได้ให้ดำเนินการตามมติของสภา สถาบัน

๓.๙.๕ กำหนดให้ในระยะเริ่มแรก สภาสถาบันอาจขอให้รัฐมนตรี อนุมัติให้ข้าราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มาช่วยปฏิบัติงานในสถาบันพระบรมราชชนก เป็นการชั่วคราวระยะเวลาไม่เกินสองปีได้ โดยให้ได้รับเงินเดือนตลอดจนได้รับสิทธิประโยชน์ ทางสังกัดเดิม และให้ถือว่าการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการของกระทรวง สาธารณสุข

๓.๙.๖ กำหนดให้ในระยะเริ่มแรก ให้สภาสถาบันประกอบด้วย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นนายกสภาสถาบัน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นอุปนายกสภา สถาบัน ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนสำนักงาน ก.พ. ผู้แทนสำนักงานประมาณผู้แทนสำนักงาน ก.พ.ร. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา และผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก เป็นกรรมการ ผู้อำนวยการวิทยาลัย จำนวน สิบคน ที่นายกสภาสถาบันแต่งตั้งเป็นกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถาบัน จำนวน ห้าคน ซึ่งนายกสภาสถาบันแต่งตั้งเป็นกรรมการ ให้ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก แต่งตั้งข้าราชการของสถาบันพระบรมราชชนกคนหนึ่ง เป็นกรรมการและเลขานุการ และแต่งตั้ง

ข้าราชการของสถาบันพระบรมราชชนกจำนวนสองคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ โดยให้ทำหน้าที่ไปจนกว่าจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภาสถาบัน อธิการบดี และกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ และได้มีการเลือกกรรมการสภาสถาบันตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

๓.๙.๗ กำหนดให้ในระหว่างที่ยังไม่มีสภาวิชาการตามมาตรา ๒๑ ให้สภาวิชาการประกอบด้วยผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก เป็นประธานสภาวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันจำนวนไม่เกินแปดคน ซึ่งสภาสถาบันแต่งตั้งเป็นกรรมการ

๓.๙.๘ กำหนดให้สภาสถาบันมีหน้าที่และอำนาจกำหนดระดับตำแหน่งทางวิชาการและการให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ รวมทั้งการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานราชการที่ดำรงตำแหน่งด้านการสอนในวิทยาลัย ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตามบัญชีรายชื่อวิทยาลัยท้ายพระราชบัญญัติในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการในสถาบันพระบรมราชชนกตามพระราชบัญญัตินี้ โดยให้นำกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามาใช้บังคับโดยอนุโลม ให้นำระยะเวลาการปฏิบัติงานในด้านการเรียนการสอนในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับต่อเนื่องเป็นระยะเวลาการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ในการขอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการในสถาบันพระบรมราชชนกตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเปลี่ยนตำแหน่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับที่สภาสถาบันกำหนด

๓.๙.๙ กำหนดให้ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ รักษาการในตำแหน่งอธิการบดีจนกว่าจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีตามพระราชบัญญัตินี้ และผู้อำนวยการวิทยาลัยของวิทยาลัยตามบัญชีรายชื่อวิทยาลัยท้ายพระราชบัญญัติอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการวิทยาลัยจนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้

๓.๙.๑๐ กำหนดให้ในระหว่างที่ยังไม่มีพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศตามพระราชบัญญัตินี้ ให้นำพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งของกระทรวงสาธารณสุข ที่ใช้อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มาใช้บังคับโดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ แต่หากไม่สามารถดำเนินการได้ ให้สภาสถาบันมีมติกำหนดการดำเนินการในเรื่องนั้นเพื่อใช้บังคับเป็นการชั่วคราว และกรณีมีปัญหาในการดำเนินการให้รัฐมนตรีเป็นผู้มีอำนาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด

### ๓.๑๐ บัญชีรายชื่อวิทยาลัยในสถาบันพระบรมราชชนก

บัญชีรายชื่อวิทยาลัยในสถาบันพระบรมราชชนก

- (๑) วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
- (๒) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
- (๓) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี
- (๔) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
- (๕) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก

- (๖) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา
- (๗) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
- (๘) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
- (๙) วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนภิเษก
- (๑๐) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
- (๑๑) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
- (๑๒) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช
- (๑๓) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี
- (๑๔) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
- (๑๕) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท
- (๑๖) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
- (๑๗) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
- (๑๘) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
- (๑๙) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
- (๒๐) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
- (๒๑) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
- (๒๒) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
- (๒๓) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
- (๒๔) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
- (๒๕) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่
- (๒๖) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา
- (๒๗) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
- (๒๘) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
- (๒๙) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
- (๓๐) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
- (๓๑) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
- (๓๒) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
- (๓๓) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี
- (๓๔) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
- (๓๕) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรธานี
- (๓๖) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
- (๓๗) วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
- (๓๘) วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
- (๓๙) วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม

ในคราวการประชุมสมานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๗๖/๒๕๖๑ ในวันศุกร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่ ๑ รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยตั้งคณะกรรมการธิการวิสามัญคณะหนึ่งเพื่อพิจารณา จำนวน ๑๕ คน กำหนดการแปรญัตติภายใน ๗ วัน

หากท่านผู้ใดประสงค์รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับพระราชบัญญัตินี้เพิ่มเติม กรุณาติดตามได้ที่ [www.senate.go.th](http://www.senate.go.th) หรือสอบถามได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายวุฒิสภาและหน่วยประสานงานราชการวุฒิสภา อาคารรัฐสภา ๒ ชั้น ๑ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๔ ๑๕๖๕

---